



ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๘๐๑/๑๓๕๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรดินและข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ ทรัพยากรทางบก ในประเด็นทรัพยากรดิน ของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๘๐๑/๑๔๕๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือเสนอข้อพิจารณาต่อรายงานการพิจารณาศึกษาฯ จาก กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรดินและข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ ทรัพยากรทางบกในประเด็นทรัพยากรดิน ของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และสรุปผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมเสนอสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะรายงานการพิจารณาการศึกษาฯ เพิ่มเติม จากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสรุปข้อคิดเห็นได้ดังนี้

๑. ประเด็นการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีข้อคิดเห็นจากกระทรวงการคลัง ต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ การให้ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ จำนวน ๑๐ ล้านไร่ จากจำนวนที่ราชพัสดุที่มีอยู่ทั้งหมด จำนวน ๑๒.๖๑ ล้านไร่ เป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะที่ให้กรมธนารักษ์และหน่วยงานของรัฐที่ใช้ที่ราชพัสดุควรพิจารณาสำรวจและทบทวนถึงความจำเป็นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อลดพื้นที่การใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับภารกิจในทางราชการตามความจำเป็นและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในทางราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด เห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้ ๑) กำชับให้ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือครอบครองที่ราชพัสดุ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุอย่างเคร่งครัด ๒) ให้ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือครอบครองที่ราชพัสดุสำรวจและทบทวนถึงความจำเป็นของการใช้ประโยชน์และการครอบครองที่ดินราชพัสดุโดยให้กรมธนารักษ์ประสานแจ้งให้ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือครอบครองที่ราชพัสดุ ดำเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลการสำรวจและทบทวนความจำเป็นของการใช้ประโยชน์และการครอบครองที่ราชพัสดุ พร้อมเสนอแนวทางในการบริหารจัดการ และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเห็นว่า การจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ตามมติ

/คณะรัฐมนตรี....

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การจัดที่ดินเพื่อทำการเกษตรของราษฎรในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พื้นที่ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรเพื่อให้มีพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศเพิ่มมากขึ้น ควรพิจารณาข้อเท็จจริงของพื้นที่ด้วย

๒. ประเด็นการปรับปรุงคุณภาพดิน มีข้อคิดเห็นจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรให้หน่วยงานรับผิดชอบมีการกระจายงบประมาณให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ รวมทั้งกำหนดแผนหรือแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพดิน ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการของหน่วยงานท้องถิ่นและเกษตรกรในการดำเนินงาน นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นว่ารัฐบาลควรทบทวนพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนเพื่อดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด

๓. ประเด็นการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแนะให้จัดทำแผนการเพาะปลูกโดยการกำหนดโซนนิ่งการเพาะปลูก พืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดเพื่อให้ผลผลิตของพืชสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นการลดภาระของรัฐบาลในการประกันราคาผลผลิต ตลอดจนการส่งเสริมด้านการตลาดโดยวิธีการสร้างแรงจูงใจเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีการปรับแก้ไขข้อมูลในรายงานการพิจารณาศึกษา เพิ่มเติมในหน้า ๒๖, ๖๒ และ ๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยสรุป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๓ หน่วยงานเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษา โดยนำข้อเสนอแนะมาขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การปรับปรุงคุณภาพดิน และการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรดิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

โทร ๐ ๒๕๓๙ ๐๗๕๒

โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๐๗๕๒

E-mail: Pld_3@ladd.go.th